

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง คำสั่งให้ นายจิง รุ่งรัตนอุบล  
เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๗๕/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๐๑/๒๕๖๕

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดจันทบุรี ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า ได้รับคำร้องจาก นางสาวฉวีวรรณ รุ่งรัตนอุบล ว่า นายจิง รุ่งรัตนอุบล เจ็บป่วยด้วยอาการอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขอให้ศาลสั่งให้ นายจิง เป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของนางสาวฉวีวรรณ

ทางไตสวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่า นางสาวฉวีวรรณเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจิง บิดามารดาของนายจิงถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว นายจิงอยู่กินฉันสามีภริยากับนางพูลสุข รุ่งรัตนอุบล โดยจดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน ๙ คน คือ ๑. นายกาญจนพันธ์ รุ่งรัตนอุบล ๒. นางสาวอรทัย รุ่งรัตนอุบล (เสียชีวิต) ๓. นายพงษ์ทิพย์ รุ่งรัตนอุบล ๔. นางสาวฉวีวรรณ รุ่งรัตนอุบล ๕. นายวราพงษ์ รุ่งรัตนอุบล ๖. นางสาวกัญญา รุ่งรัตนอุบล ๗. นางจิราวรรณ รุ่งรัตนอุบล ๘. นางสุทธภา ฉันทนาบุรุษ ๙. นางสาววิภาพร รุ่งรัตนอุบล (เสียชีวิต) ต่อมา นางพูลสุข ถึงแก่ความตาย ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นายจิง ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้สมองอ่อนแรง ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยแพทย์ลงความเห็นว่า มีอาการอ่อนแรง และมีข้อยึดติด ไม่ทำตามคำสั่ง เรียกลืมตาได้ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือ โดยอยู่ในความดูแลของนางสาวฉวีวรรณ ตลอดมา เมื่อนางสาวอรทัย บุตรคนที่สองเสียชีวิต มีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาท คือ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน จันทบุรี นางสาวฉวีวรรณ ประสงค์จะขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวอรทัย เพื่อนำทรัพย์สินของผู้ตายมาแบ่งแก่ทายาท แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากทายาทคือนายจิง ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ นางสาวฉวีวรรณจึงมาร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งนายจิงเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของนางสาวฉวีวรรณ ในการยื่นคำร้องนี้ ทายาทของนายจิงได้ให้ความยินยอมแล้ว นางสาวฉวีวรรณ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถและเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

จึงมีคำสั่งว่า นายจิง รุ่งรัตนอุบล เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ  
นางสาวฉวีวรรณ รุ่งรัตนอุบล

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณัฐวุฒิ อภิวัต

ผู้พิพากษา